

Số: /KH-BVYHCT

Lào Cai, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SYT ngày 04/02/2025 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế năm 2025, Bệnh viện Y học cổ truyền xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về y tế; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về y tế, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật.

Quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực được phân công có trọng tâm, trọng điểm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Phổ biến quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, lồng ghép trong các đợt phổ biến pháp luật hằng năm, tuyên truyền trong các buổi giao ban hằng ngày, kết hợp truyền thông trực tuyến thông qua đăng bài lên Cổng thông tin điện tử, fanpage, nhóm zalo bệnh viện...

- Theo dõi tình hình thực hiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; Luật Bảo hiểm y tế; Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật phòng chống tác hại của rượu bia; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật An toàn vệ sinh lao động; Vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt... và các văn bản liên quan đến lĩnh vực y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Bệnh viện. Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành và nghiêm túc thực hiện.

- Phối hợp với Sở Y tế trong thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực do ngành y tế quản lý tại các cơ sở kinh doanh, hành nghề y, dược, dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức hành chính - QT - VTTBYT

Tham mưu các biện pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế tại Bệnh viện theo kế hoạch đã xây dựng. Theo dõi, đôn đốc các khoa phòng, viên chức, người lao động thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thi hành pháp luật về y tế tại Bệnh viện. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai theo quy định.

2. Các khoa, phòng

Lãnh đạo khoa, phòng tăng cường tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện. Mỗi viên chức, người lao động cần có ý thức trách nhiệm chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và nắm bắt các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ được giao.

3. Tổ truyền thông Bệnh viện

Chủ động, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế thông qua mạng Internet, đăng tải các nội dung tuyên truyền pháp luật theo từng đợt lên trang web, fanpage bệnh viện.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai. Các khoa, phòng căn cứ Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các khoa, phòng;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Trung